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1. บทน้า 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ โครงการ  ในขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนศึกษาและพัฒนาโครงการ
ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดตามแผนการศึกษาของโครงการ ทั้งในมิติของการรับและให้ข้อมูลข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จะได้น าผลจากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆของ
การศึกษาและด าเนินโครงการ 

ส าหรับการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือการปฐมนิเทศโครงการนี้ เป็น
กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะเริ่มต้นของการศึกษา เพื่อให้ประชาชนและตัวแทนกลุ่มองค์กรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญๆ ในเบื้องต้นของโครงการ และได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
พิจารณาประกอบการศึกษาและด าเนินงานโครงการล าดับต่อๆไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ การ
ด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อโครงการระบบทางพิเศษ ขั้นที่ 3 สายเหนือ บนแนวกึ่งกลางถนน
ประเสริฐมนูกิจที่ก่อสร้างไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้  
ได้จัดขึ้นในวันพุธที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 
Lobby โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อแนะน าและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนาโครงการ 
รูปแบบทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ 
 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนา
โครงการ การก าหนดรูปแบบทางเลือก รวมทั้งประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางในการจัดการกับปญัหาต่างๆ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1 ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ตามการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2549) ซึ่งประกอบด้วย 7 กลุ่มหลัก 
ดังนี้  

(1) กลุ่มผู้รับผลกระทบ ได้แก่ ครัวเรือน สถานประกอบการ และองค์กร/หน่วยงาน ที่มีบ้านเรือน อาคาร 
สถานที่ อยู่ในแนวเขตทางโครงการหรืออยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการ
พัฒนาโครงการ รวมทั้งผู้น าชุมชน และนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด ที่อยู่ใกล้เคียง 
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(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

(3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

(4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตต่างๆ จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอ
เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

(6) สื่อมวลชน 
(7) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 

 ในการนี้โครงการได้ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คร้ังที่ 1  (การปฐมนิเทศโครงการ) รวมทั้งหมด 295 คน จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายหลักข้างต้นได้ดังแสดงในตารางที่ 
3-1 โดยมีรายนามแสดงใน ภาคผนวก ก นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ www.brownline-fs.com และติดประกาศประชาสัมพันธ์ตามส านักงานเขตต่างๆ   

 ส าหรับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งหมด 307 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ผู้น า
ชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3-1 ส่วนรายนาม
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) แสดงในภาคผนวก ข 
 
4. สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1 (การ

ปฐมนิเทศโครงการ)  

 สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การ
ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) มีดังนี้ 
 1) เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย แผ่นพับ และเอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาที่
ส าคัญๆ คือ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาศึกษา แผนที่แสดง
แนวเส้นทางโครงการและรูปแบบของโครงการ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ค 
 2) บอร์ดนิทรรศการ จ านวน 9 บอร์ด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเนื้อหารายละเอียดของโครงการใน
เบื้องต้นก่อนเริ่มการประชุม โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ขอบเขตการศึกษาโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา/แผนการด าเนินงาน แผนที่แสดง
แนวเส้นทางโครงการและรูปแบบของโครงการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจ าบอร์ด
ส าหรับให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ดังแสดงรายละเอียดภาคผนวก ง  
 3) PowerPoint ประกอบการน าเสนอ ซึ่งมีหัวข้อในการน าเสนอ ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษาของโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการด าเนินงานโครงการ การออกแบบ
เบื้องต้นของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ 
 4) เว็บไซต์โครงการ www.brownline-fs.com 
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ตารางที่ 3-1 ผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1  (การปฐมนิเทศโครงการ) 
กลุ่มท่ี กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จ้านวนที่เชิญประชุม จ้านวนที่เข้าร่วมประชุม 

1 กลุ่มผู้รับผลกระทบ ผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ 
- ผู้น าชุมชน 
- ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ 
- ศาสนสถาน 
- สถานพยาบาล 

 
114 
14 
13 
10 

 
45 
9 
2 
6 

2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงาน  
- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
- บริษัทท่ีปรึกษา  

 
- 
- 

 
33 
27 

3 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงาน 1 - 
4 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
- หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัดนนทบุรี) 
- กรุงเทพมหานครและส านักงานเขตในพื้นท่ี 
- รัฐวิสาหกิจ 

 
11 
17 
16 
9 

 
12 
9 
15 
30 

5 อง ค์ก ร เ อกชน อ ง ค์ กรพัฒนา เ อกชน อง ค์ กรอิ ส ร ะ 
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี และในระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

- องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 
- สถาบันการศึกษา 

 
 
 

17 
41 

 
 

 
10 
14 

6 สื่อมวลชน 32 56 
7 ประชาชนท่ัวไป - 39 

 รวม 295 307 
 
5. บรรยากาศการประชุม  

 ก่อนการเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการให้แก่ผู้มาร่วมประชุม  รวมทั้งมีบอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ศึกษาข้อมูล  เมื่อได้ก าหนดเวลา จึงเปิดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นทางการ  โดย
ผู้อ านวยการ สนข. กล่าวรายงานประชุม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดประชุม  หลังจากนั้นจึงเป็นการ
บรรยายน าเสนอข้อมูลโครงการรวมทั้งแผนการศึกษาและด าเนินงานโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง ก่อนที่จะ
เปิดเวทีให้มีการซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  

 บรรยากาศช่วงก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แสดงดังภาพที่ 5-1 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดประชุม ผู้อ านวยการ สนข. กล่าวรายงานประชุม 

  
รมว. คมนาคมและ ผอ. สนข. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยาย 



การศกึษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าตาล รายงานสรุปผลการประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ช่วงแคราย-ล้าสาลี (บึงกุม่) (การปฐมนิเทศโครงการ) 

EPSPPDCIECENRICH   5 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น 

 
ภาพที่ 5-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)  
 วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น Lobby 
 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 หลังจากที่ที่ปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  รวมทั้งแผนการศึกษาและด าเนินงานในขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการแล้ว ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น/ข้อวิตกกังวล และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6-1 ในการนี้ที่ปรึกษาของโครงการได้ชี้แจง/ตอบข้อซักถาม
บางประการในที่ประชุม และได้อธิบายเพิ่มเติมในรายงานสรุปผลการประชุมนี้ ดังแสดงในตารางที่ 6-1 เช่นกัน 

ตารางที่ 6-1   สรุปประเด็นค้าถาม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม   
ประเด็นค้าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชมุและข้อมลูเพ่ิมเติม 

ด้านวิศวกรรม 
1. ตามที่มติ คจร. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 มอบให้ สนข. ศึกษา

ความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล และมอบให้
การทางพิเศษฯ ด าเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน 
N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 ตามแนวทางที่ หน.คสช. อนุมัติ นั้น  แต่ใน
รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้  มี 4 รูปแบบตามที่ได้เสนอ
มาแล้วนั้น หมายความว่ารูปแบบที่ 4 ที่เสนอ เป็นรูปแบบ
ทางเลือกที่น่าจะสอดคล้องกับมติ คจร.  

มติ  คจร .  มอบให้  สนข .  ศึกษาเพื่ อหารูปแบบ
ด าเนินการที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยจะต้องค านึงถึง
แผนงานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการสรุปผล
และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมในล าดับต่อไป 

2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการศึกษาความ
เหมาะสมระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 และ  E-W Corridor 
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบทางเลือกของโครงการใน
ทางเลือกที่ 2 และการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงานจะมีความ
สอดคล้องและเป็นบูรณาการกัน 

ทั้งสองหน่วยงานได้มีการประสานและบูรณการร่วมกัน 
ตามมติ คจร. โดยก าหนดให้ กทพ. ด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนข. 

3. มีการเวนคืนท่ีดินเพิ่มเติมเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าใช่หรือไม่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล อาจจะมีการเวนคืน
บริเวณทางขึ้นลง โรงจอดและซ่อมบ ารุง และอาจจะมีการ
เวนคืนในบางช่วงที่มีเขตทางจ ากัดบริเวณทางแยก ซึ่งอยู่
ระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ตามโครงการจะพยายาม
หลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม หรือมีการเวนคืนให้น้อย
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ประเด็นค้าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชมุและข้อมลูเพ่ิมเติม 
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

4. โครงการรถไฟฟ้าจะมีการใช้พื้นที่ของถนนเกษตร-      
นวมินทร์ หรือไม่ 

แนวรถไฟฟ้าช่วงถนนเกษตร-นวมินทร์ คือช่วงจากแยก
เกษตรถงึจุดตัดถนนนวมินทร์ 

5. ต้องการให้โครงการค านึงถึงบริเวณพื้นที่ที่มีการคัดค้าน
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัศนียภาพของรูปแบบ
โครงสร้าง และการเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

โครงการได้ค านึงถึงและจะต้องหารือร่วมกับ ม. เกษตร
เพื่อหาทางออกท่ีดีที่สุดต่อไป 

6. ต้องการให้พิจารณาการตั้งช่ือสถานีของรถไฟฟ้าในแต่
ละบริเวณ เนื่องจากช่ือสถานีไม่สอดคล้องกับสถานที่ อาจท าให้
สับสนได้ 

ที่ ป รึ กษารับทราบ  และจะน าข้ อ เ สนอแนะ ไป
ประกอบการพิจารณาตั้งช่ือสถานีให้เหมาะสมในล าดับ
ต่อไป 

7. หากมีโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในอนาคตจะมีผลกระทบ
ต่อที่อยู่อาศัยบริเวณถนนตามแนวผังเมือง ช.2  (นวมินทร์–บาง
นา) หรือไม่ 

ถนนตามแนวผังเมือง ช.2 เป็นโครงการของ กทม.  

8. ขอให้พิจารณาช่วงถนนนวมินทร์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการ
วางตอม่อ เนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

9. ควรน ารูปแบบทางเลือกที่ 1 มาปรับปรุง โดยการสร้าง
รถไฟฟ้าพร้อมสะพานข้ามแยกประกอบด้วย ซึ่งถ้าเป็นรูปแบบน้ี 
ระบบทางด่วนก็ไม่มีความจ าเป็นในการก่อสร้าง 

อยู่ระหว่างการศึกษา และจะน าเสนอผลการพิจารณา
คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในขั้นต่อไป 

10. เห็นด้วยกับระบบรถไฟฟ้าแบบ Monorail ซึ่งควรมี
ความจุที่มากเป็นพิเศษ เช่นเดียวกันรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ
สายสีชมพู 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

11. ควรใช้ตอม่อที่จะก่อสร้างเป็นรูปแบบรถไฟฟ้า และการ
ประชุมครั้งถัดไปควรมีความชัดเจนถึงรูปแบบของโครงการ 

ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นจะมีการพิจารณา
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอในล าดับต่อไป 

12. การก่อสร้างทางข้ามลาดพร้าว-วังหิน บริเวณตอม่อที่ 
60 ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน เพราะปัจจุบันรถติดมาก และ
ทางแยกอีก 4 แห่งที่เหลือจะด าเนินการเมื่อใด 

ทางยกระดับข้ามแยกจุดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง ซึ่งได้มีหารือในการที่จะน าโครงการไปจัดท า
ร่วมกับโครงการ N2 

13. จากการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่น าเสนอ ขอเลือก
รูปแบบทางเลือกที่ 1 (ระบบขนส่งมวลชน) เพราะจะส่งผล
กระทบน้อยที่สุด 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบด้วย 
เป็นหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการตามกรอบการด าเนินงาน

ของโครงการอยู่แล้ว 
2. การน าเสนอของโครงการยังไม่ครอบคลุมการให้ข้อมูล 

ควรน าเสนอข้อมูลมากกว่าน้ี  
การศึกษาและด าเนินงานอยู่ในระยะเริ่มต้น ขณะนี้อยู่

ระหว่างช่วงการศึกษาทบทวนและพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
ที่ เหมาะสม และจะมีการน า เสนอผลการศึกษาที่ มี
รายละเอียดเพิ่มเติมในล าดับต่อไป 

                                    ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างทางด่วนบริเวณถนนเกษตร-

นวมินทร์ เพราะทางด่วนจะมีกั้นเขตทางเฉพาะของทางด่วน ซึ่ง
อาจไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

จะต้องมีการศึกษาและพิจารณาหาทางเลือกที่ดีที่สุด
เพื่อน าเสนอในขั้นต่อไป 

ด้านอื่น ๆ 
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ประเด็นค้าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงในที่ประชมุและข้อมลูเพ่ิมเติม 
1. ระยะเวลาการศึกษาของโครงการ จะเป็นไปตาม

แผนงานท่ีน าเสนอมาหรือไม่ 
ที่ปรึกษาของโครงการจะใช้ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์จากการศึกษาโครงการต่างๆที่ผ่านมาอย่าง
เต็มที่ และจะพยายามด าเนินการให้แลว้เสร็จตามแผนงานท่ี
น าเสนอไว้ 

2. ขอสนับสนุนรูปแบบทางเลือกที่ 1 เพื่อจะได้เดินทางได้
สะดวก มากกว่ารูปแบบทางด่วน 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

3. การเวนคืนที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนฉลองรัช ปีพ.ศ.
2539 ของ กทพ. มีการเวนคืนเกินความจ าเป็น ประมาณ 200 
กว่าไร่ ศาลปกครองมีมติค าพิพากษาคืนที่ให้ประชาชน ดังนั้น
ปัญหาของโครงการที่จะท ารถไฟฟ้าและทางด่วน ขอให้หาข้อยุติ
ส่วนน้ีก่อน 

การศึกษาและออกแบบของโครงการจะหลีกเลี่ยง
ผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน โดยจะให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

4. การก่อสร้างของโครงการควรค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน และความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นจึงเห็นด้วย
กับรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

5. หัวข้อการน าเสนอยังขาดรายละเอียดหัวข้อ Financial 
Analysis และรูปแบบการลงทุนของโครงการ 

จะมีการน าเสนอในการศึกษาข้ันต่อไป 

6. ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ควร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนหันมา
ใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์ 

อัตราค่าโดยสารที่จะจัดเก็บจริงจะขึ้นกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ในขั้นการศึกษาความเหมาะสมจะ
พิจารณาโดยใช้หลักการ MRT Standardization ของ
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

7. ควรแสดงเหตุผลให้ชัดเจนถึงการไม่สามารถก่อสร้างได้
ในอดีต 

ในการจัดท าโครงการต้องค านึงทั้งเรื่องความพร้อมด้าน
งบประมาณ ความคุ้มค่าในการลงทุน ความจ า เป็น 
ผลประโยชน์และการยอมรับของประชาชน ฯลฯ ใน
การศึกษาโครงการนี้ต้องน าปัจจัยต่างๆดังกล่าวมาพิจารณา
ทบทวนด้วยเช่นกัน 

8. การลงทุน มีหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมทางหลวง กทพ. 
สนข. จะเกิดความคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากมีรถไฟฟ้า
หลายสายที่ซ้ าซ้อน หรืออยู่ใกล้เคียงกัน 

จะมีการศึกษาและน าเสนอในขั้นต่อไป 

9. การก าหนดสีของรถไฟฟ้า ควรจะใช้ช่ือถนนที่พาดผ่าน 
มากกว่าการก าหนดสีในปัจจุบัน ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหน 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

10. ควรจัดให้มีโครงการรถไฟฟ้า บริเวณถนนนวมินทร์ 
เนื่องจากปัจจุบันเข้าเมืองล าบาก 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ 

11. กรณีมีการเวนคืนที่ดิน ควรจ่ายค่าชดเชยให้ในราคาที่
ยุติธรรม 

เป็นนโยบายของรัฐ และข้อก าหนดตามกฎหมายที่
จะต้องพิจารณาค่าทดแทนให้เป็นธรรม ซึ่งในการก าหนดค่า
ทดแทนจะมีคณะกรรมการที่ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
ตาม พ.ร.บ..เวนคืนท่ีดิน  
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7.     ผลการส้ารวจความคิดเห็น 

 ในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 นี้  โครงการได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็น (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งสามารถรวบรวมความเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 203 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.1 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 307 ราย  ผลการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปของตารางแสดงได้ดังภาคผนวก ช และสามารถอธิบายผลโดยสรุปได้ดังนี้ 

 7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบแสดงความเห็น 

ผู้ตอบแบบส ารวจมีสัดส่วนที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 58.6 และร้อยละ 
40.9 ตามล าดับ  โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 28.1)  รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีอายุ 41-50 
ปี ร้อยละ 23.2 และมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 20.2  ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 17.7 และไม่เกิน 30 ปี
ร้อยละ 10.3 (มีผู้ไม่ระบุอายุ ร้อยละ 0.5) 

ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบส ารวจจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80.8 อีกร้อยละ 6.9 จบระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทียบ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ร้อยละ 
5.9 ที่เหลือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา ร้อยละ 3.9 และ 0.5 ตามล าดับ (ไม่ระบุ
การศึกษาร้อยละ 2.0) 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ (ที่ตอบแบบส ารวจ) มีสัดส่วนของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย ร้อยละ 17.2 และลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ร้อยละ 16.7 ที่เหลือร้อยละ 7.4 มีอาชีพรับจ้าง  และอาชีพอื่นๆ (เช่น แม่บ้าน นักศึกษา) ร้อยละ 14.8 
(มีผู้ไม่ระบุอาชีพร้อยละ 0.5) 

ส าหรับหน่วยงาน/องค์กรที่สังกัด หรือสถานภาพทางสังคมนั้น ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุม(ที่ตอบแบบ
ส ารวจ)มาจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาเป็นผู้น าชุมชนร้อยละ 19.7 และ
ประชาชน/ผู้ประกอบการที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการร้อยละ 10.3 นอกจากนี้มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 
(ร้อยละ 5.4) องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (ร้อยละ 4.9) สื่อมวลชน (ร้อยละ 0.5 )  และอ่ืนๆ เช่น นักเรียน (ร้อยละ 3.9) 
ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการและตอบแบบส ารวจมีสัดส่วนร้อยละ 14.9 (มีผู้ไม่ระบุสังกัด ร้อยละ 1.5)  

 7.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  จากการสอบถามในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ปรากฏว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
64.5) ระบุว่าเคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี      
(บึงกุ่ม) ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยในจ านวนนี้ร้อยละ 56.5 รับทราบข้อมูลโครงการจากเอกสารโครงการที่ส่งให้พร้อมกับ
จดหมายเชิญประชุม  และร้อยละ 22.1 ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอื่นๆ ได้แก่ 
เว็ปไซต์โครงการ เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่โครงการ  

 7.3   ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ  

ผู้ตอบแบบส ารวจเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.1) ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการศึกษาทบทวน และเสนอแนะ
การด าเนินโครงการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างเตรียมไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ  
(ถนนเกษตร-นวมินทร์)  โดยมีเพียงร้อยละ 0.5 ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วย/ไม่จ าเป็นต้องศึกษา (เนื่องจากการศึกษาเอา
ตอม่อเป็นที่ตั้งไม่ได้ศึกษาระบบโครงข่าย)   ที่เหลืออีกเล็กน้อยเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเห็นต่อการศึกษา/ไม่ระบุความเห็น
ความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างเตรียมไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนน
ประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 7.4 ความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกในการพัฒนา 
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     ผู้ตอบแบบส ารวจที่เห็นว่ารูปแบบที่เลือกที่ 1 มีความเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีสัดส่วนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ รูปแบบทางเลือกที่ 4  ด้วยสัดส่วนร้อยละ 46.3 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน หรือ
แตกต่างกันน้อยมาก ส าหรับรูปแบบทางเลือกที่ 2 และ 3 มีผู้ที่เห็นว่าเป็นรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.4 และร้อยละ 10.8 ตามล าดับ เท่านั้น 

ทั้งนี้ในกรณีของผู้ที่เห็นว่ารูปแบบทางเลือกที่ 4 มีความเหมาะสมที่สุดนั้น (ร้อยละ 46.3 ของผู้ตอบแบบ
ส ารวจ) สามารถแจกแจงความเห็นในแต่ละรูปแบบทางเลือกย่อยๆ ได้ดังนี้ 

-  ระบบทางด่วนอยู่ระดับบนสุด โดยอยู่เหนือระดับแนวรถไฟฟ้า    ร้อยละ 18.7 
-  ระบบรถไฟฟา้อยู่ระดับบนสุด    ร้อยละ   7.9 
-  ระบบรถไฟฟา้และระบบทางด่วน อยู่ระดับเดียวกัน  ร้อยละ   6.9 
-  ระบบรถไฟฟา้อยู่ด้านข้าง ข้างขาออกฝั่งเดียว   ร้อยละ   1.5 
-  ระบบรถไฟฟ้า อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง    ร้อยละ    8.9 

 7.5 ประเด็นปัญหาหรือข้อวิตกกังวล 

ประเด็นปัญหาหรือข้อวิตกกังวลที่ผู้ศึกษาควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการศึกษาและพัฒนาโครงการ 
ตามความเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ มีดังนี้ 

- ปัญหาการจราจร การระบายน้ า และความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง 
- ข้อมูลการด าเนินงาน ลักษณะโครงการ และการประชาสัมพันธ์ 
- ความคุ้มค่าของโครงการ และการเวนคืนที่ดิน 

 7.6    การประเมินประโยชน์ด้านการเดินทาง 

ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.9) ประเมินว่าหากมีการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ตาม
รูปแบบทางเลือกที่ผู้ตอบแบบส ารวจเห็นว่าเหมาะสม (ดูรายละเอียดในข้อ 7.4) จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการ
เดินทางมาก และอีกร้อยละ 19.2 ประเมินจะเป็นประโยชน์ระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 3.9 ที่เห็นว่ามีประโยชน์
น้อยหรือไม่มีประโยชน์เลย  

 7.7    ผลดีต่อสังคมและประเทศชาติส่วนรวม  

เกือบทั้งหมดของผู้ตอบแบบส ารวจ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.0 มีความเห็นว่าการพัฒนาของโครงการจะส่ง
เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติส่วนรวม โดยเฉพาะช่วยแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัด ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง 
ช่วยลดการใช้รถยนต์ ประหยัดพลังงาน และลดปัญหามลพิษทางอากาศ 

 7.8    ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุมและตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 86.7) เห็นด้วยกับการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ช่วยแก้ปัญหา
การจราจร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ส่วนที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.0 (ไม่ระบุเหตุผล) ที่เหลือ
ร้อยละ 7.9 ระบุว่าไม่แน่ใจ เนื่องจากกังวลเรื่องการด าเนินงาน และรูปแบบการก่อสร้าง ทั้งนี้มีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น    
ร้อยละ 4.4  

 7.9   ความยินยอม/การยอมรับกรณีถูกเวนคืนที่ดิน  

เมื่อสอบถามถึงความยินยอม/การยอมรับกรณีที่โครงการต้องเวนคืนที่ดิน และมีการจ่ายค่าทดแทน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ปรากฏว่าผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 46.3 ระบุว่ายอมรับได้ และมีอีก
ร้อยละ 36.5 ระบุว่าพอรับได้ ส่วนที่ปฏิเสธ/รับไม่ได้เลยนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 5.4 เนื่องจากเห็นว่าประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน (มีผู้ที่ไม่ตอบ/ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 4.4) 



การศกึษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าตาล รายงานสรุปผลการประชุมสมัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ช่วงแคราย-ล้าสาลี (บึงกุม่) (การปฐมนิเทศโครงการ) 
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 7.10  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ  

ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ในประด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลโครงการ การด าเนินงาน/ลักษณะโครงการ และการประชาสัมพันธ์  
- ปัญหาการจราจร การระบายน้ า ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
- ความคุ้มค่าของโครงการ  
- การเวนคืนที่ดิน 




